

กกพ.ขึ้นค่าเอฟที8.87สตางค์ ชี 'GUNKUL-EA'รายได้พุ่ง

13 กรกฎาคม, 2017 - 12:54



ทันทัน-กกพ.มีมติปรับขึ้นค่าเอฟที งวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 อีก 8.87 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในบิลของประชาชนจะอยู่ที่ 3.5966 บาทต่อหน่วย เหตุต้นทุนในการผลิตและจัดหาไฟฟ้าที่สูงขึ้น แม้มีค่าเอฟทีปี2561 มีแนวโน้มขึ้น อีก 10-13 สตางค์ต่อหน่วย โบริกซ์เกิดประโยชน์กับหุ้น GUNKUL-EA หนุนรายได้พุ่ง รับสะสมเข้าพอร์ต

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกพ.มีมติเห็นชอบปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือนกันยายน-ธันวาคม2560 เพิ่มขึ้นจากงวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม อีก 8.87 สตางค์ต่อหน่วย มาอยู่ที่ -15.90 สตางค์ต่อหน่วย จากงวดก่อนหน้าอยู่ที่ -24.77 สตางค์ต่อหน่วย

ขึ้นค่าเอฟที

โดยเป็นไปตามต้นทุนในการผลิตและจัดหาไฟฟ้าที่สูงขึ้น โดยมีปัจจัยหลัก อาทิ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่ลดลงตามฤดูกาล และการใช้ถ่านหินที่ลดลงจากการหยุดบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าตามแผนในช่วงฤดูหนาวที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ ทำให้ต้องใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ในสัดส่วนและราคาที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าเอฟทีที่ -15.90 สตางค์ต่อหน่วย กับค่าไฟฐานที่ 3.7556 บาทต่อหน่วย จะทำให้ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในบิลค่าไฟของประชาชน ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของงวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 จะอยู่ที่ 3.5966 บาทต่อหน่วย จากงวดก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 3.5079 บาทต่อหน่วย

อย่างไรก็ตาม กกพ.จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อไป ก่อนประกาศผลบังคับใช้ในวันที่1สิงหาคม 2560 นอกจากนี้ กกพ.ยังประเมินค่าเอฟทีที่จะเรียกเก็บในงวดเดือนมกราคม-เมษายน ปี2561 มีแนวโน้มยังอยู่ในช่วงขาขึ้นประมาณ 10-13 สตางค์ต่อหน่วย เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่ปรับขึ้น และยังมีการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ภาคราชการทยอยเข้าระบบอีก 400 เมกะวัตต์

นายวีระพล กล่าวเสริมว่า การประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการ SPP ไฮบริดเฟิร์ม ขนาด 300 เมกะวัตต์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) อยู่ระหว่างการจัดสรรพื้นที่สายส่งไฟฟ้าคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2560 พร้อมประกาศรับซื้อไฟฟ้าในเดือนเดียวกัน และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในขั้นตอนการประมูลได้ภายในปีนี้ สำหรับโครงการโครงการ VSPP เซมิเฟิร์ม ขนาด 269 เมกะวัตต์ ก็อาจจะเลื่อนประกาศรับซื้อไฟฟ้าออกไปเช่นกันจากเดิมกำหนดประกาศในเดือนตุลาคม 2560

นายกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริหารการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับการปรับขึ้นราคาค่าเอฟทีนั้นจะเกิดประโยชน์ต่อหุ้น "บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL" และ "บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA" เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบแอดเดอเรซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามค่าเอฟที

เคาะGUNKUL-EGCO

ส่วนโครงการ SPP ไฮบริดเฟิร์ม ขนาด 300 เมกะวัตต์ ที่จะประกาศรับซื้อไฟฟ้าในเดือนสิงหาคม 2560นั้น ฝ่ายวิจัยประเมินว่าจะส่งผลเชิงบวกกับกลุ่มบริษัทที่มีเชื้อเพลิงชีวมวล อย่างเช่น "บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR" และ "บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL" ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านวัตถุดิบและโรงไฟฟ้า ขณะเดียวกันก็ส่งผลในเชิงบวกกับบริษัทกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น "บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO" ซึ่งก็มีโอกาสที่จะเข้าประมูลในโครงการนี้ เนื่องจากมีขนาดกำลังการผลิตในระดับ 300 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มาก ดังนั้นฝ่ายวิจัยจึงแนะนำ "ซื้อ" หุ้น GUNKUL ในราคาเป้าหมาย 5.15 บาท ,EGCO เป้าหมาย 241บาท ,BRR เป้าหมาย 15 บาท และ KSL เป้าหมาย 5.10 บาท